



อึ้ง! ปักหมุดบนโขดหิน 'เขาตะเกียบ'

อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินหัวหิน/ซีอีอีก 1 สัปดาห์รัฐพล

หัวหิน ● อธิบดีกรมป่าไม้ชี้คดีปัญหาที่ดินเชิงเขาตะเกียบ เรียกประชุมหลายหน่วยงานแก้ปัญหาการใช้พื้นที่บนเขาตะเกียบ ระบุอีก 1 สัปดาห์ทราบผล พร้อมทบทวนการอนุญาตให้พื้นที่ล่าสุดส่งเรื่องให้ป.ป.ท.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ที่ห้องประชุมหอสมุดศรีมงคลลาภิเษกวงไกล กังวาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บนเขาตะเกียบ ร่วมกับนายชัชวาล ธีวธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, นายณฤทธิ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หัวหน้าทีมพยัคฆ์ไพร, พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศบป.4 กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณร้านลาแม ร้านซีฟู้ดชื่อดังเชิงเขาหัวหินเขาตะเกียบ หลังมีการร้องเรียนว่ามีการใช้เครื่องจักรกลหนักขุดถนน ถมดินลูกรังสร้างเส้นทางจากร้านอาหารไปจุดชมวิวด้านพระยีนริมหาดหัวหินยาวกว่า 100 เมตร เกรงจะกระทบกับสภาพสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยตรวจสอบพบว่ามีบริษัทเอกชนรายหนึ่งเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมป่าไม้จำนวน 32 ไร่เศษ อนุญาตเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

นายอรรถพลกล่าวว่า กรณีมีปัญหาข้อพิพาทที่ดินบนเขาตะเกียบ ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมและได้ข้อยุติแล้ว เพื่อนำไปสู่การทบทวนการอนุญาตการใช้พื้นที่บนเขาตะเกียบ จากการรวบรวมเอกสารและหลักฐานพบว่า มีขั้นตอนของการรายงานที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ไม่คำนึงถึงพื้นที่ โดยมีความเปราะบางในเรื่องของระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนใช้ร่วมกัน ดังนั้นตนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่นำไปแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ อยากให้ทุกคนตระหนักว่าเขาตะเกียบในอนาคตเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงาม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

โดยเฉพาะในเรื่องของทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม คงไม่มีใครอยากให้เขาตะเกียบถูกบุกรุก มี

การก่อสร้างบ้านพักหรืออะไรก็ตามจนเต็ม ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนถอยกันมา ซึ่งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการกรมป่าไม้ กฎหมายท้องถิ่น รวมทั้งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร การถมดิน แม้แต่การก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจะนำมาใช้ทั้งหมด โดย



สัปดาห์หน้าจะทราบผลแล้ว

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวอีกว่า สำหรับในเรื่องนี้ได้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง และโยกย้ายข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้ว 2 ราย พร้อมส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ามาตรวจสอบต่อไป หากพบข้าราชการรายใดเกี่ยวข้องก็ต้องถูกตรวจสอบทั้งหมด

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นายพิษณุ กล้าชาย ส.อบจ.เขตหัวหิน, นายชีพ สุกสี ส.ท.หัวหิน พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านเขาตะเกียบ ได้เดินทางมามอบดอกไม้ขอบคุณอธิบดีกรมป่าไม้ที่ลงมาแก้ปัญหาเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งยังร่วมวางแผนทางการดูแลป่าเขาตะเกียบทั้งหมดในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พบว่าดินที่นำมาถมทำถนนถูกนำฝนกัดเซาะจนไหลลงทะเลเป็นสีตะกอนขุ่น ซึ่งนายชัชวาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจจับพิกัดด้วยระบบ GPS อีกครั้ง เก็บตัวอย่างดินบนเขาและดินที่นำมาถมทำถนนไปตรวจสอบทางชันตอน

วิทยาศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งใช้โดรนขึ้นบินสำรวจบริเวณโดยรอบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ไปตรวจสอบกับข้อมูลเดิมว่าตรงกันหรือไม่

นายชัชวาลกล่าวว่า จากการลงพื้นที่จะมีการเก็บข้อมูลใหม่ และตรวจสอบพิกัดจีพีเอสเพื่อนำไปตรวจทานว่าตรงกันหรือไม่ เบื้องต้นพิกัดจีพีเอสตรงกัน แต่การกำหนดพิกัดพื้นที่บางส่วนตามไหล่เขา กลับพบว่าหมุดลงไปอยู่บนโขดหิน ซึ่งหลักวิชาการเรียกว่า หาดหิน ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ ทำให้เกิดคำถามว่าอนุญาตได้อย่างไร ซึ่งเป็นความ

ผิดปกติดังแรกที่พบ ชัดแย้งตามหลักวิชาการ และขัดต่อระเบียบกฎหมายอื่นๆ อีกทั้งหาดหินเป็นหาดหายากในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่แห่ง และหินแต่ละก้อนเหล่านี้จะมีวิวัฒนาการต้องสงวนรักษาไว้ รวมทั้งมีความเปราะบางทางระบบนิเวศ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินการใดๆ บนพื้นที่ที่บริษัทได้รับอนุญาต ซึ่งระบุชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.อื่น

ด้านนายธนชัย แร่งสูงเนิน ที่ปรึกษาบริษัทหัวหินพัฒนา หรือเพอร์ดี จำกัด กล่าวว่า สำหรับหลักหมุดเขตแดนของพื้นที่ เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ดิน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมนำซีทางบริษัทเป็นผู้ขออนุญาตเช่าพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบของกรมป่าไม้ ต่อมา บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า โดยนายชวลิต สุรัสวดี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น ได้ลงนามอนุญาตให้บริษัท หัวหิน หรือเพอร์ดี จำกัด เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่า รวม 32 ไร่ 2 งาน ภายหลังเกิดปัญหาที่มีการมาตรวจสอบไปแล้วของหน่วยงานทั้งกรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง เราคงยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดตามวัตถุประสงค์ของกรมป่าไม้.